

Chi phí phá thai an toàn hết bao nhiêu tiền? Cách bỏ thai an toàn

Ước muốn về đình chỉ thai nghén hiện nay có nhiều biến động lớn, việc tìm kiếm về tin tức liên quan đến kết thúc thai kỳ không hề ít. Một trong các nghi vấn thường thấy nhất về nạo phá thai chủ yếu là giá thành giá cả. Được trao gửi nhiều niềm tin từ khách hàng chị em phụ nữ, phòng khám 11 Thái Hà nhận được khá nhiều câu hỏi về chi phí đình chỉ thai kỳ giá mất bao nhiêu tiền? Nhằm chăm sóc khách hàng lợi ích bệnh viện xin phép giải đáp câu hỏi về giá đình chỉ thai nghén trong nội dung sau đây.



Bảng giá phá thai hết bao nhiêu tiền?

Giá thành bỏ thai giá bao nhiêu hay phá thai mất giá thành bao nhiêu... là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ khi nhớ mang thai ngoài ý muốn & có ý muốn tiến hành nạo phá thai. Thông tin cụ thể về giá thành bỏ thai sẽ được update sau đó đây.

Giá tiền đình chỉ thai nghén theo biện pháp phá thai

Phụ nữ chị em phụ nữ nên chọn ra một vài trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, được Bộ Y tế cấp phép để thực hiện thăm khám và phá thai để đảm bảo an toàn sức khỏe. Quá trình nạo phá thai cần được tiếp diễn trong phòng thủ thuật vô trùng và thực hiện bởi các chuyên gia xuất sắc, tay nghề vững vàng với thiết bị máy móc dụng cụ giúp ích toàn bộ.

Ngày nay, có 3 biện pháp bỏ thai an toàn quen thuộc gồm uống thuốc phá thai, nạo hút thai và nong gắp thai. Chi tiết:

- Giá thành phá thai nội khoa

Uống thuốc phá thai là phương pháp phá thai bằng thuốc thường được thầy thuốc chuyên khoa chỉ định khi thai nghén 4 - 7 tuần tuổi. Khi này thai đã tiến vào phía bên trong dạ con. Nhưng mà để thực hiện phá thai nội khoa an toàn bà bầu cần đáp ứng một vài hoàn cảnh như không mắc chứng mất cân bằng đông máu, bị viêm nhiễm phụ khoa, kích ứng với thành phần của thuốc...

Phá thai bằng thuốc giá tiền như nào? thông thường mức chi phí để tiến hành phá thai bằng thuốc có giá rất thấp trong hầu hết các cách kết thúc thai. Tùy vào uy tín trung tâm chăm sóc sức khỏe mà chị

em phụ nữ chọn lựa mà [chi phí phá thai an toàn](#) bằng thuốc sẽ có giá nhàn nhàn từ 1.5 triệu đồng - 4.000.000 đồng.

Chú ý: Theo nguyên tắc của Bộ Y Tế, thuốc đình chỉ thai kỳ chỉ được bán tại phòng khám thuộc cấp huyện trở lên, hoặc một số trung tâm y tế chuyên về sản phụ khoa đã được Bộ hoặc Sở Y Tế cấp giấy phép. Trường hợp tự tiện uống thuốc phá thai chưa có sự chỉ định và giám sát của chuyên gia thì phụ nữ có thể sẽ phải đối diện với nhiều biến chứng hậu quả như băng huyết sau bỏ thai, sót nhau, sót thai từ đó gây nhiễm khuẩn dạ con & ảnh hưởng tới sinh mạng mẹ bầu.

- Chi phí hút thai chân không

Hút thai chân không là phương pháp thích hợp với thai nghén khoảng 6 - 12 tuần tuổi và người mẹ không ở trong nhóm không chỉ định. Ngày nay đây bằng biện pháp can thiệp ngoại khoa được các bác sĩ đầu ngành nhận xét an toàn, hiệu quả cao, ít tiếp diễn tai biến.

Thầy thuốc sẽ dùng ống hút chuyên biệt nhỏ, mềm cho vào phía bên trong buồng dạ con và thực hiện hút & lấy thai ra ngoài ung chuẩn lực hút chân không. Giá tiền khi đình chỉ thai nghén bằng giải pháp nạo hút thai thường sẽ đắt hơn so với phá thai nội khoa. Ngày nay tại một số trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội, mức giá khi thực hiện phẫu thuật hút thai trong vòng khoảng 2.5 triệu đồng - 5.000.000 đồng.

- Nong gấp thai hết bao nhiêu tiền

Bỏ thai bằng biện pháp nong gấp thai là biện pháp can thiệp phức tạp. Thường được khuyến nghị ứng dụng cho những bào thai có lứa tuổi lớn khoảng 13 tới 18 tuần. Mẹ bầu cũng cần đáp ứng sức khỏe ổn định để thực hiện chấm dứt thai bằng biện pháp nong gấp thai. Thầy thuốc chuyên khoa sẽ dùng dụng cụ y tế chuyên dụng để nong rộng cổ dạ con của phái nữ & tiến hành gấp thai ra bên ngoài.

Nong thai là cách được các bác sĩ đầu ngành nhận xét có độ phức tạp cao, đòi hỏi thầy thuốc kiến thức chuyên ngành nhiều năm công tác. Do đó mà giá thành khi tiến hành phẫu thuật nong gấp thai sẽ khá cao trong vòng khoảng 5.000.000 VNĐ - 8.000.000 đồng, tùy trung tâm y tế và trạng thái thai phụ.

Chú ý: Khi thực hiện đình chỉ thai nghén bằng những cách can thiệp ngoại khoa. Phái nữ nên đến một số trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng để bác sĩ chuyên khoa kết luận, định vị chuẩn xác độ tuổi thai nhi & cơ địa sức khỏe của chính mình. Vì vậy thầy thuốc có thể tư vấn và chỉ định biện pháp kết thúc thai an toàn, phù hợp.

Giá thành đình chỉ thai kỳ cụ thể theo lứa tuổi thai nghén

Một số phái yếu nghi vấn bất an khi chưa biết nhóm tuổi thai nhi trong bụng sẽ hợp lý với giải pháp đình chỉ thai kỳ nào và chi phí cho 1 lần bỏ thai giá bao nhiêu.

Các chuyên gia khuyến nghị nữ giới nên đến một số cơ sở y tế uy tín để tiến hành khám bệnh và siêu âm trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa. Từ đó, bác sĩ sẽ san sẻ về cách kết thúc thai kỳ an toàn cùng với mức giá tiền chi tiết với từng nếu như người mẹ.

- Giá tiền bỏ thai dưới 4 tuần tuổi

Tình huống thai nhi 1 tháng đầu tiên hay dưới 4 tuần tuổi nếu đã làm tiến vào tử cung và sức khỏe thể chất người mẹ cấp phép thì thầy thuốc có thể khuyến nghị ứng dụng giải pháp uống thuốc phá thai. Nếu như bào thai chưa tiến vào dạ con thì sẽ không thể thực hiện chấm dứt thai. Vì thế vậy,

người phụ nữ có thể tự giác tham khảo giá tiền đình chỉ thai nội khoa tại các trung tâm y tế chuyên khoa hoặc giá thành uống thuốc phá thai ở trên giá trung bình từ 1.5 triệu VNĐ - 4 triệu VNĐ.

- Giá thành đình chỉ thai nghén 7 tuần

Thai nghén 7 tuần tuổi thường là giai đoạn phù hợp nhất để phá thai. Bình thường sau khi định vị được tuổi thai khoảng 7 tuần những bác sỹ có thể dễ dàng tiến hành những biện pháp bỏ thai an toàn theo đòi hỏi của phụ nữ. Giá tiền nạo phá thai 7 tuần rơi vào khoảng hai đến bốn triệu đồng tùy thuộc vào cơ sở thực hiện và giải pháp tiến hành.

- Chi phí phá thai 2 tháng tuổi

Phái nữ có thai có độ tuổi 2 tháng tuổi hơn 8 tuần tuổi thường đã tiến vào tử cung và đã tiến triển những cơ quan, bộ phận khăng khăng. Vào thời gian này thai nghén sẽ có chiều dài khoảng 1,6cm; khối lượng khoảng 1 gam.

Hầu như thai nghén 2 tháng tuổi sẽ không thích hợp để tiến hành phá thai nội khoa. Chính vì các bác sỹ đầu ngành sẽ khuyến khích phái nữ sử dụng biện pháp hút thai chân không để mang tới hữu hiệu và an toàn khi đình chỉ thai kỳ.

Bình thường giá thành phương pháp nạo hút thai sẽ tốn kém hơn so với dùng thuốc kết thúc thai kỳ. Giá khoảng 3.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ. Chưa kể đến mỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ có giá thành khác nhau, nữ giới có thể chọn lựa địa chỉ phá thai chất lượng cao dựa theo chức năng tài chính của chính bạn.

- Giá thành nạo phá thai 3 tháng tuổi

Nếu phụ nữ tiến hành bỏ thai trong giai đoạn thai nhi 12 tuần tuổi hơn 3 tháng thì phương pháp thích hợp nhất chủ yếu là biện pháp can thiệp ngoại khoa - nạo hút thai.

Để biết chi tiết chi phí bỏ thai 3 tháng tuổi là bao nhiêu, phụ nữ có bầu nên đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa để bác sỹ khám và chia sẻ trực tiếp. Thường ở độ 12 tuần tuổi sẽ có mức giá trên 5 triệu đồng.

- Chi phí đình chỉ thai kỳ 4 tháng tuổi

Trong thời điểm thai nghén 4 tháng tuổi, một số bộ phận của thai đã có sự thay đổi, bụng của thai phụ cũng lớn dần theo thời kỳ. Vì thế, khi kết thúc thai ở thời kỳ này thường sẽ gặp nhiều bất tiện & có thể diễn ra những di chứng. Chính vì, nếu không trong hiện trạng nhất thiết thì nữ giới đừng nên nạo phá thai.

Nếu như thai phụ nguyện vọng đình chỉ thai nghén thì các bác sỹ đầu ngành sẽ chỉ định cách nong, gắp thai. Mức phí để tiến hành biện pháp nong, gắp thường khá cao tùy vào trung tâm y tế phụ nữ có bầu chọn ra để thực hiện chấm dứt thai cùng với cấp độ khó của ca đình chỉ thai kỳ. Vì vậy, người phụ nữ đến gặp bác sỹ chuyên khoa để định vị trạng thái cùng với mức giá thành phá thai 4 tháng tuổi cụ thể giá có thể lên đến 10 triệu đồng.

- Giá tiền đình chỉ thai kỳ 5 tháng tuổi

Đối với thai phụ đang mang thai 5 tháng, vào thời gian này thai nghén đã được 20 tuần tuổi thì các bác sỹ chỉ định phụ nữ nên tránh tiến hành bỏ thai. Vào thời gian này thai nhi đã có thể cử động đồng thời trong trường hợp kết thúc thai khi thai lớn có thể dẫn đến nhiều di chứng hậu quả ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, ảnh hưởng tới tính mạng của phái nữ, Giá nạo phá thai ở thai 5 tháng tuổi rất

cao và đất đỏ.

Một vài yếu tố tác động tới giá tiền bỏ thai

Kết thúc thai kỳ là phẫu thuật nhằm hoàn tất sớm thai kỳ bằng biện pháp tống xuất thai ra khỏi dạ con của người phụ nữ. Biện pháp bỏ thai thường được áp dụng khi bà bầu mang thai do vỡ kế hoạch, sức khỏe bà bầu không đảm bảo hoặc thai nhi có những dấu hiệu dị tật bẩm sinh.

Thắc mắc giá thành kết thúc thai kỳ là một trong các câu hỏi của nhiều phái nữ. Vậy chi tiết kết thúc thai kỳ mất giá thành bao nhiêu? rất khó để có thể đưa ra một con số chi tiết về giá thành phá thai. Bởi với mỗi tình huống người bệnh thì sẽ có một số yếu tố ảnh hưởng khác biệt đến giá thành bỏ thai.

Thế nhưng, nữ giới hoàn toàn có thể tầm khoảng giá tiền đình chỉ thai nghén khoảng bao nhiêu dựa theo một số yếu tố sau:

Giá tiền khám lâm sàng

Giá tiền cho 1 lần phá thai sẽ gồm có giá thành thăm khám ban đầu. Khám sức khỏe tổng quát là một trong các bước buộc phải trước khi tiến hành đình chỉ thai nghén. Những chuyên gia sẽ có thể xét nghiệm lứa tuổi thai nhi và sức khỏe cơ thể của bà bầu có đủ điều kiện để tiến hành bỏ thai hay không và chỉ định biện pháp đình chỉ thai nghén hợp lý.

Giá thành sẽ bị ảnh hưởng do mỗi cơ sở y tế sẽ có mức phí khám lâm sàng khác nhau. Thế nhưng giá thành khám tổng thể hầu hết thường không quá lớn.

Độ tuổi thai

Như đã đề cập ở trên, nhóm tuổi thai nghén là một trong các căn cứ giúp bác sĩ chuyên khoa định vị cách bỏ thai phù hợp với thai phụ. Thông thường, mỗi phương pháp kết thúc thai sẽ có mức phí khác biệt. Bởi vì thể lứa tuổi của thai nghén có ảnh hưởng không nhỏ tới tổng giá tiền đình chỉ thai kỳ.

Hiện trạng sức khỏe của phụ nữ mang thai

Sức khỏe cơ thể phụ nữ có bầu cũng là một trong số các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành đình chỉ thai nghén. Nữ giới có ý định nạo phá thai nếu mắc những bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa như bệnh viêm âm đạo, viêm cổ tử cung... thì cần phải thực hiện điều trị trước khi thực hiện đình chỉ thai nghén. Việc đó sẽ làm tăng thêm giá tiền so với một vài phụ nữ có bầu có sức khỏe tốt hơn, khỏe mạnh.

Biện pháp nạo phá thai

Giá thành bỏ thai hết bao nhiêu tiền phụ thuộc hầu hết vào biện pháp đình chỉ thai mà người phụ nữ chọn ra. Hiện nay có nhiều biện pháp đình chỉ thai kỳ bao gồm uống thuốc phá thai & kết thúc thai kỳ ngoại khoa như nạo hút thai, nong gắp thai. Mỗi giải pháp có ưu nhược điểm và có mức chi phí riêng biệt. Sau khi thăm khám ban đầu thầy thuốc sẽ tư vấn & chỉ định phương pháp phù hợp với từng phụ nữ có bầu.

Địa điểm thực hiện đình chỉ thai kỳ

Địa điểm y tế bạn lựa chọn để tiến hành chấm dứt thai không những tác động đến tổng giá thành đình chỉ thai nghén mà lại một trong số những nhân tố tác động chính đến sự đạt được kết quả của ca đình chỉ thai kỳ.

Trong trường hợp người phụ nữ chọn ra đình chỉ thai kỳ tại những trung tâm y tế giá rẻ, cơ sở vật chất chất lượng thấp, thầy thuốc chuyên khoa ít kinh nghiệm thì mức chi phí bỏ thai sẽ thấp hơn so với những trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa chất lượng cao, nguồn nhân lực bác sĩ kỹ năng cao. Thế nhưng, song song với mức chi phí rẻ phụ nữ có thể sẽ phải đương đầu với một số tai biến hậu quả như sót thai, sót nhau, lây nhiễm bệnh viêm nhiễm phụ khoa - bệnh xã hội...

Tại một vài địa chỉ phá thai an toàn, uy tín; trang thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến, đảm bảo; hàng ngũ y sĩ chuyên nghiệp thì mức giá sẽ có phần nhỉnh hơn tuy vậy cũng đều đảm bảo quá trình đình chỉ thai kỳ diễn ra an toàn, hiệu quả.

Dịch vụ y tế kèm theo

Sau khi tiến hành kết thúc thai kỳ phụ thuộc vào thể trạng của mỗi phụ nữ có bầu mà bác sĩ có thể chỉ định dùng một số loại thuốc antibiotic, kháng viêm hoặc thuốc giảm đau.

Các bác sĩ đầu ngành cảnh báo, dù tiến hành kết thúc thai bằng giải pháp nào phụ nữ cũng nên tránh đặt nặng bản khoản giá thành mà hãy bảo đảm an toàn của bản thân lên trên hết. Việc đó không chỉ đảm bảo quá trình đình chỉ thai kỳ tiếp diễn hữu hiệu mà còn tránh khỏi một vài tác động đến sức khỏe, khả năng sinh sản của chị em.